
 
 

(สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคำม่วง 
สามัญสมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจำปี  2566 
วันที่  24  สิงหาคม  2566  เวลา  09.00 น. 

ณ  ห้องประขุมสภาเทศบาลตำบลคำม่วง 
.................................................. 

ผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายทองคำ   ภูอ่อน ประธานสภาเทศบาล ทองคำ   ภูอ่อน  
2. นายบุญไท   ภูบุญคง รองประธานสภาเทศบาล บุญไท   ภูบุญคง  
3. นายฉลอง   ทิพอุทัย สมาชิกสภาเทศบาล ฉลอง   ทิพอุทัย  
4. นางสาวธนัญญา  เถาว์ชารี สมาชิกสภาเทศบาล ธนัญญา  เถาว์ชารี  
5. นายบรรชา   ติกาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล บรรชา   ติกาพันธ์  
6. นายประดิษฐ   สนสุนันท์ สมาชิกสภาเทศบาล ประดิษฐ   สนสุนันท์  
7. นางประเสริฐศรี  อารมณ์สวะ สมาชิกสภาเทศบาล ประเสริฐศรี  อารมณ์สวะ  
8. นายรุ่งอนันต์  ศิลวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล รุ่งอนันต์  ศิลวิชัย  
9. นายวิชัย  การคิด สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย  การคิด  
10. นางวิลัย  มะละตะ สมาชิกสภาเทศบาล วิลัย  มะละตะ  
11. นายสุนทร  ภูนาชำ สมาชิกสภาเทศบาล สุนทร  ภูนาชำ  
12. นายอนุชิต  คำผอง สมาชิกสภาเทศบาล อนุชิต  คำผอง  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายประเวช   วันชูเสริม นายกเทศมนตรีตำบลคำม่วง ประเวช   วันชูเสริม  
2. ร.ต.อ.ถนอม  แสนตุ้ย รองนายกเทศมนตรี ถนอม  แสนตุ้ย  
3. นายเสถียร   คำศิลา รองนายกเทศมนตรี เสถียร   คำศิลา  
4. นายไพรีย์   บุญศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ไพรีย์   บุญศรี  
5. นางฉวีวรรณ   เบ็ญจวรรณ์ เลขานุการสภาเทศบาล ฉวีวรรณ   เบ็ญจวรรณ์  
6. นางสาวภัทราพร  โพนะทา หัวหน้าสำนักปลัด ภัทราพร  โพนะทา  
7. นางติยานนท์   แสงบุตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ติยานนท์   แสงบุตร  
8. นางสุภาพร  เทพนา ผู้อำนวยการกองคลัง สุภาพร  เทพนา  
9. นางนิวรรณ  พลสวัสดิ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นิวรรณ  พลสวัสดิ์  
10. นางสาวอักษร  บุญสุข นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ อักษร  บุญสุข  
11. นายขจรศักดิ์  เทศารินทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน ขจรศักดิ์  เทศารินทร์  
12. นายธนากรณ์  แสงฤทธิ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ธนากรณ์  แสงฤทธิ์  
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำม่วงมาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคำม่วงได้
เชิญ ประธานสภาเทศบาลตำบลคำม่วงทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาร
ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายทองคำฯ  -  วันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมอำเภอคำม่วง 
(ประธานสภาฯ)     ตั้งแตเ่วลา 09.00 น. – 12.00 น. ขอเชิญผู้ประสงค์จะร่วมบริจาคโลหิต 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคำม่วง  สามัญสมัยท่ี  3 
ครั้งที่  1/2566  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2566 

 

นายทองคำฯ  -  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้อ่านรายงานการประชุมที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้แล้ว        
(ประธานสภาฯ)     ว่าถูกต้องหรือต้องแก้ไขหรือไม่ 
นายอนุชิตฯ                 -  กระผมนายอนุชิต  คำผอง  สมาชิกสภาเทศบาล  ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน   

   การประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พบว่าไม่มี    
   ส่วนใดต้องแก้ไข 

นายทองคำฯ  -  ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคำม่วง 
(ประธานสภาฯ)    
ที่ประชุม  -  มีมติรับรอง 12 เสียง ถือเป็นเอกฉันท ์
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม 
   -  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
-  ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
1.  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2567  
    วาระท่ีสองการแปรญัตติ 

 

นายทองคำฯ  -  ตามมติทีป่ระชุมสภาเทศบาล สามัญสมัยที่ 3 ครั้ง 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 
(ประธานสภาฯ)               ได้กำหนดระยะเวลาเสนอแปรญัตตินับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา12.00 น.   

   ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00 น. ณ ห้องสภาเทศบาลตำบลiคำม่วง ขอให้ 
   คณะกรรมการแปรญัตติแจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วย 

นายประดิษฐฯ              -  กระผมนายประดิษฐ  สนสุนันท์  สมาชิกสภาเทศบาล กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่    
ไว้วางใจให้ผมได้เป็นกรรมการแปรญัตติ กระผมได้คัดเลือกกันเองในวันที่ 15      
สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในผมเป็นประธาน  
ท่านบรรชา   ติกาพันธ์ เป็นกรรมการ และท่านวิลัย  มะละตะ เป็นเลขานุการ/     
กรรมการ 
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-  กระผมได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566   
   เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00 น. ขอรายงานว่าเมื่อสิ้นสุด   
   ระยะเวลายื่นคำแปรญัตติ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมายื่นแปรญัตติ 

ที่ประชุม  -  รับทราบ 
 
 

2.  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2567  วาระท่ีสาม  
   เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   2567 

 

นายทองคำฯ                -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลยื่นแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
(ประธานสภาฯ)                พ.ศ. 2567 ถือว่ายังคงร่างเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง ในวาระที่สองถือว่าผ่านก่อนที่จะถึง 

   วาระท่ีสามการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบกฎหมายที่ 
   เกี่ยวข้อง 

นางฉวีวรรณฯ              -  เรียนท่านประธาน ท่านรองประธาน ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ 
(เลขานุการสภาฯ)             ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางฉวีวรรณ  เบ็ญจวรรณ์ เลขานุการสภาเทศบาล ขอ 

   นำเรียนกฎหมายที่เก่ียวข้อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
   สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2565ข้อ 52 การ 
   พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
   จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น 
      ข้อบัญญัติหรือไมแ่ละพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 

   ที่ 14)  พ.ศ. 2562 มาตรา 62 ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบ 
   ด้วยกับร่างเทศบัญญัติใด ในกรณีเทศบาลตำบลให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศ 
   บัญญัติไปยังนายอำเภอเพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาล 
   เมืองและเทศบาลนครให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา 

ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จ 
   และส่งคืนประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น 
   ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่า 
   ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติตามวรรค 
   หนึ่ง  ให้ส่งนายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป แถ้าผู้ว่าราชการ 
   จังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลคืนไปยังสภาเทศบาล  
   และให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืน 
   มา ถ้าสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
   สองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศ 
   บัญญัติ  นั้นให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ และแจ้งให้ผู้ว่า 
   ราชการจังหวัดทราบต่อไป แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
   ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิม 
   ด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ให้ร่าง 



 
 

- 4 - 
 
 เทศบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

นายทองคำฯ  -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  
(ประธานสภาฯ)  -  เชิญท่านสุนทรครับ 
นายสุนทรฯ                 -  กระผมนายสุนทร  ภูนาชำ  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอให้หัวหน้าส่วนราชการ ได ้ 

   ตรวจสอบว่าร่างเทศบัญญัติตามท่ีให้แก้ไขตัวเลข ว่าถูกต้องแล้วหรือไม่ 
นายทองคำฯ                -  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นางสาวอักษรฯ  -  เรียน ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลคำม่วง ผู้ทรงเกียรติ ท่าน 

   นายกเทศมนตรี, คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้า 
   ส่วนราชการทุกท่าน ดิฉันนางสาวอักษร  บุญสุข  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
   สำหรับผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งบประมาณได้แก้ไขตัวเลขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว สำหรับเงิน     
   กรรมการชุมชน หน้า 39 ที่ตั้งไว้ 13,300 บาท ได้แก้ 133,000 บาท เรียบร้อยแล้ว  
   ซ่ึงตัดงบมาจากเงินสำรองจ่าย 119,700 บาท เงินสำรองจ่ายจะลดลงเหลือ  
   97,552 บาท 

นายสุนทรฯ  -  สำหรับกองการศึกษาท่ีได้อภิปรายไป ที่ตัวเลขไม่ตรงกัน เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ 
นางสาวอักษรฯ             -  ในหน้าที่ 31 – 32 ซึ่งเป็นการสรุปชื่อโครงการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งบประมาณต้องขอ 

   อภัยที่แก้ไขตัวเลขไม่หมด เนื่องจากมีการปรับลดงบประมาณ แต่ตอนนี้แก้ไข 
   เรียบร้อยแล้ว 

นายสุนทรฯ  -  ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่จัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายปี 2567 ครับ 
นายทองคำฯ  -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ)                เห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ตราเป็นเทศบัญญัติ    

    งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2567 ขอมติที่ประชุม ยกมือครับ  
ที่ประชุม  -  มีมติรับรอง 12 เสียง ถือเป็นเอกฉันท ์
 
 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่อง อ่ืน ๆ 
นายทองคำฯ  -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอหรือซักถามเรื่องใดหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ)    
นายประดิษฐฯ             -  ขอให้เทศบาลประชาสัมพันธ์งดการฉีดยาฆ่าหญ้า โดยออกประชาคมทั้ง 6 มู่บ้าน     

   เนื่องจากยาที่ฉีดไหลลงอ่างเก็บน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปา ปรึกษาหารือท่านประธาน 
นายทองคำฯ  -  ขอเรียนถามท่านนายกว่าจะทำได้หรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประเวชฯ               -  กระผมนายประเวช  วันชูเสริม นายกเทศมนตรี  กระผมเห็นด้วยกับท่านประดิษฐ  
(นายกเทศมนตรีฯ)            แต่อยากให้ทุกหน่วยงานช่วยกัน 
นายทองคำฯ                -  แนะนำให้เทศบาลทำหนังสือถึงแต่ละหมู่บ้าน 
(ประธานสภาฯ) 
นางสาวธนัญญาฯ           -  ขออนุญาตเพิ่มเติมค่ะ ทางอำเภอเคยมีมติให้ใช้ได้ แต่ต้องใช้ในปริมาณที่พอเหมาะ 
นายสุนทรฯ                  -  ขออนุญาตสอบถามเรื่องเสียงตามสาย ไม่ได้ยินยังใช้ได้หรือไม่ 
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นายทองคำฯ                -  เชิญท่านธนากรณ์  ชี้แจงครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายธนากรณ์ฯ              -  เรียนท่านประธานและผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเรื่องของสารเคมี ขออนุญาต    

   ชี้แจงเรื่องการฉีดพ้นยาฆ่าหญ้า คนที่จะฉีดพ้นได้ต้องผ่านการอบรมหรือถ้าเป็น 
   เจ้าของที่ไปจ้างคนอ่ืน เจ้าของที่ต้องผ่านการอบรม ถ้าไม่มีใบอนุญาตหรือไม่ผ่าน 
   การอบรม สามารถแจ้งความเอาผิดได้  

นายประดิษฐฯ              -  กระผมเคยปรึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว เรื่องที่จะแจ้งจับคนที่ฉีดยาเจ้าหน้าที่ตำรวจ    
   ถามว่าจะแจ้งข้อหาอะไร เหมือนหน้าโรงเรียนคำม่วง และหมู่ 8 มีเรื่องร้องเรียนทุกปี 
   แต่ไม่เคยดำเนินคดีได้  

นายประเวชฯ  -  ในเรื่องการฉีดพ้นยาสารเคมีเห็นว่าถ้าใช้กฎหมายบังคับคงยาก ควรใช้มาตรการของ 
(นายกเทศมนตรีฯ)    หมู่บ้าน ชุมชน ตกลงให้เป็นเกณฑ์เดียวกัน 
นางสาวอักษรฯ            -  เรื่องประชาสัมพันธ์เสียงตามเสียงของเทศบาลตำบลคำม่วง เปิดเพลงได้ มีเสียงเพลง  

   แต่เสียงของคนพูดไม่ออก โดยที่ผู้พูดประชาสัมพันธ์ไม่รู้เลยว่าเสียงไม่ออก เลยให้ 
   เจ้าหน้าที่คอยสังเกตว่าเสียงที่พูดออกไหม ก็ได้รับการตอบกลับมาว่าไม่ได้ยินเสียง ซึ่ง 
   ตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซม 

นายทองคำฯ                -  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายบุญไทฯ  -  ขอสอบถามว่ากล้องวงจรปิดยังใช้ได้หรือไม่ และใช้ได้กี่ตัว 
นายประเวชฯ  -  ถ้าหากไม่มีการซ่อมสายไฟก็ใช้งานได้ตามปกติ ยกเว้นตัวที่อำเภอได้มอบหมายให้
(นายกเทศมนตรีฯ)    ติดตามแล้ว บอกว่าจะให้ดำเนินการยังไง เหลือแต่ซากนอกนั้นหายหมด มีอยู่ 2 ที่    

   แถวข้างโลตัสและหน้าที่ว่าการอำเภอ แต่ของเรายังใช้ได้ปกติ 
นางฉวีวรรณฯ  -  ขอแจ้งในส่วนของเรื่องกล้องวงจรปิด ดังนี้ กล้องวงจรปิดเป็นทรัพย์สินของอำเภอ 
(เลขานุการสภาฯ)             คำม่วง แต่ใช้สถานที่ของเทศบาลเป็นผู้ดูแลในส่วนของจอภาพแสดงผลกล้องวงจรปิด   

   ครั้งหนึ่งปลัดอำเภอให้เสมียนตราทำเอกสารเพื่อส่งมอบ แต่เสมียนตราได้ลาออกจาก 
   ราชการก่อนที่จะทำการส่งมอบเป็นหนังสือ ทำให้เทศบาลไม่สามารถซ่อมแซมให้อยู่ 
   ในสภาพพร้อมใช้งานได ้  และขอถือโอกาสวันนี้เรียนทุกท่านว่า ในวันที่ 30 กันยายน  
   ที่จะถึงนี้ เป็นวันสุดท้ายของการรับราชการของดิฉัน ที่จริงแล้วครบอายุ 60 ปี  
   บริบูรณ ์ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ขอเล่าประวัติการรับราชการพอสังเขป  
   ดังนี้   

บรรจุครั้งแรกสุขาภิบาลโพรงมะเดื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2531 ถึง วันที่  
   31 ธันวาคม 2539 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ อายุราชการ 8 ปี 5 เดือน ต่อมา 
   ย้ายมาสังกัดสุขาภิบาลห้วยพลู วันที่ 1 มกราคม 2540 ถึง วันที่ 24 พฤษภาคม 2542 
   อายุราชการเฉพาะห้วยพูล 2 ปี 4 เดือน 24 วัน สอบเปลี่ยนสายงานเป็น 
   นักบริหารงานเทศบาล วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ถึงวันนี้ วันที่ 24 สิงหาคม 2566 
   24 ปี 3 เดือน ถ้านับถึง วันที่ 30 กันยายน รวมอยู่ที่เทศบาลตำบลคำม่วง 24 ปี  
   4 เดือน 7 วัน รวมอายุราชการทั้งสิ้น 35 ปี 2 เดือน ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมงานกัน 
   มาเป็น 
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   อย่างดี อาจจะมีผิดพลาดกันบ้าง ก็ขอโอกาสนี้ ขออภัยด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 
นายทองคำฯ                -  ครับ ที่ประชุมรับทราบนะครับ ท่านเลขานุการสภา ท่านก็เป็นคนคำม่วงอยู่มานาน  
(ประธานสภาฯ)      ดูแลกันมาตลอด บ้านท่านอยู่ไม่ไกลจากบ้านผมครับ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่
นายเสถียรฯ                 -  เรียนท่านประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขออวยพรให้ท่านปลัดมีความสุข  

    ความเจริญตลอดไป 
นายทองคำฯ  -  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ)  -  ถ้าไม่มีข้อเสนอหรือซักถามเพ่ิมเติม ขอปิดการประชุม 
 
 
 

 
 

เลิกประชุมเวลา  10.15  น. 
 
 
(ลงชื่อ)  ติยานนท์   แสงบุตร   ผู้จด/ บันทึกการประชุม (ลงชื่อ)    ทองคำ   ภูอ่อน    ประธานสภาฯ                      
        (นางติยานนท์   แสงบุตร)             (นายทองคำ   ภูอ่อน) 
 
 
(ลงชื่อ)    วิชัย    การคิด    กรรมการตรวจฯ   (ลงชื่อ)     บุญไท   ภูบุญคง      กรรมการตรวจฯ 
         (นายวิชัย    การคิด)     (นายบุญไท   ภูบุญคง) 
 
 
(ลงชื่อ)     อนุชิต   คำผอง    ประธานกรรมการฯ  (ลงชื่อ)    ฉวีวรรณ   เบ็ญจวรรณ์    ผู้ตรวรายงานฯ    
          (นายอนุชิต   คำผอง)              (นางฉวีวรรณ   เบ็ญจวรรณ์) 
 


